

# คู่มือออนไลน์

(20 กุมภาพันธ์ 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

## ดวงชะตาของคนที่มีโชคในเรื่องงาน แต่อาจจะไม่มีโชคในเรื่องลูก

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า Nisisom ซึ่งผมจะเรียกเป็นภาษาไทยว่า นิสิตสม เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2523 เวลา 12.00 น. ศรีสะเกษ เพศหญิง

ดวงชะตาของคุณนิสิตสม ถือว่าเป็นดวงที่มีโชคเกณฑ์ที่ดีตามตำราวิชาโหราศาสตร์ภารตะ เรียกกันว่า ธนโยค ทำให้การทำงานของเรามักจะประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในเรื่องการงาน การเงิน พอสมควร

แต่ชีวิตก็ยังต้องเหนื่อยสักหน่อย

เมื่อแรกเห็นดวงชะตานี้ ผมคิดว่า คงจะต้องเตือนคุณบางเรื่องในทันที คือ เรื่องที่คุณมีโอกาสอย่างมากที่จะถูกทำร้ายอย่างหนัก ทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ จากหุ้นส่วน หรือ คู่ของคุณ

ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานก็ต้องระวังการคบหากับผู้ชายที่จะเป็นแฟน แต่เนื่องจากคุณแต่งงานแล้ว ก็คงจะต้องเตือนให้ระวังในการคบกับบุคคลเพศชายอื่นๆ หรือ การมีหุ้นส่วนทำธุรกิจด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็นหุ้นส่วนทางการค้า การลงทุนก็ตาม

ทางที่ดีที่สุดก็คือ ไม่ควรจะร่วมลงทุนกับใคร อาจจะทำมาซึ่งความเดือดร้อนเสียหายต่อตัวคุณเองได้ แต่กระนั้นก็ตาม การทำธุรกิจขายตรงแบบที่เรียกว่า MLM หรือ การค้าลูกโซ่ที่เป็นขั้นๆ จะเรียกได้ว่า คนที่อยู่ใต้คุณเป็นหุ้นส่วนกับคุณได้หรือไม่

หากคิดว่าเขาเป็นหุ้นส่วนก็ควรระวังด้วย

กับคู่ครองก็อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกัน หรือ คู่ครองจะต้องอยู่ห่างไกลกัน ทำให้เรื่องความสุขในชีวิตคู่ของคุณอาจจะมีปัญหาได้ ต้องระวัง

คำถามแรก หนูวางแผนจะเปลี่ยนงานในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2558 โดยวางแผนทำธุรกิจขายตรงของบริษัทหนึ่ง เน้นเรื่องความงามค่ะ และการขยายสายงาน ตัวเองมั่นใจในธุรกิจนี้มากค่ะ เพราะศึกษาทำงานมา 3 ปีแล้ว แต่ที่ติดใจถามก็คือ การลาออกไปในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีผลทำให้ดีขึ้นหรือไม่ หรือว่าต้องลาออกในช่วงใด

ผมคิดว่า ขณะที่คุณเขียนมาถามผมนั้น จิตใจของคุณก็คงจะย้ายไปอยู่ที่ทำงานใหม่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องงานที่ค่อนข้างจะใหม่สำหรับชีวิตคุณ เสมือนเป็นการเริ่มต้นอะไรที่ใหม่ๆเลยทีเดียว

สรุปก็คือ คุณลาออกจากที่ทำงานเก่าแน่นอน จะเป็นช่วงเวลาไหนเท่านั้นเอง

ผมจึงเช็ดดวงชะตาของคุณปีนี้ ก็หลังจากวันเกิดของคุณเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2558 ดูว่า ดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างก็พบว่า ปีนี้ดวงชะตาของคุณค่อนข้างจะดีทีเดียว และสอดคล้องต้องกันกับสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มทำอยู่

กล่าวคือ โชคที่ดีของดวงชะตาของคุณนั้น บ่งบอกว่าคุณสามารถที่จะทำงานทางด้านศิลปะ เรื่องสวยๆงามๆของผู้หญิง เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ อาจจะเป็นเรื่องศาสตร์แผนโบราณก็ได้

เมื่อคุณบอกว่า จะเปลี่ยนสายงานไปทำทางด้านความงาม และ ขยายสายงาน ก็คิดว่า ดวงดาวในดวงชะตาของคุณสนับสนุนแนวทางการทำงานในสาขานี้

ดังนั้น ในเมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่คุณมีโชค คุณจะลาออกในช่วงไหนก็ไม่ต่างกันมาก หรือหากจะรอให้ถึงสักกลางเดือนมีนาคมล่วงไปแล้ว จนกระทั่งไม่เกิน วันที่ 10 พฤษภาคม ก็น่าจะดี

ขอให้โชคดีกับงานใหม่ครับ แต่ขอเตือนก่อนว่า คุณจะต้องเหนื่อยกับงานใหม่นี้สักหน่อยนะครับ

คำถามที่สอง อยากรู้ว่า ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสหรือไม่

การมีลูกถือเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน บางคนก็มีลูกสมหวังดังที่ตั้งใจ แต่หลังจากนั้นก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง บางคนก็โชคดีเมื่อลูกเรียนหนังสือเก่ง ทำงานเงินเดือนดีๆ แต่บางคนมีลูก แต่ลูกก็ไม่ได้ดีตามที่ตั้งใจ เกรไม่สนใจเรียน เป็นภาระให้พ่อแม่จนแก่ ก็มี

แต่คนที่ไม่มีลูก ก็อาจจะผิดหวังที่ไม่มีลูก แต่คิดอีกมุมหนึ่งก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นทุกข์ใจว่าลูกจะดี หรือ ไม่ดี

การมีลูก และ ไม่มีลูก จึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

สำหรับกรณีของคุณ นิติสม นั้น ดวงเรื่องลูกของคุณดูเหมือนว่าจะลำบากหน่อย อาจจะมีลูกซ้ำมาก หรือ อาจจะไม่มีเลยก็ได้ แต่ถ้าสมมติว่า คุณเกิดมีลูกขึ้นมาก็ต้องระวังว่า ลูกอาจจะมีปัญหาได้

ดังนั้น จึงขอแนะนำว่า ไม่ควรตั้งความหวังในเรื่องการมีลูกให้มากเกินไปครับ ควรจะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเอาไว้จะดีที่สุด ที่ขอแนะนำให้คุณดูแลเป็นพิเศษก็คือ เรื่องไตครับ

ขอให้โชคดี ปลอดภัย ปลอดภัย ครับ

